
รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดพะเยา 
        สมัยสามญั สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 
     วันที่  15  กุมภาพนัธ์  2565  เวลา  09.30  น. 
      ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 

ผู้มาประชุม 

1. นายฐิติวัชร์ ตันตละ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอเมือง 
2. นายมงคล      หลักฐาน สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอเมือง 
3. นายอนุวัฒน์      ใจบุญ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อ าเภอเมือง 
4. นางพิสมัย      ใจวัง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 4 อ าเภอเมือง 
5. นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 5 อ าเภอเมือง 
6. นายเดชศรี ธิวงค์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 6 อ าเภอเมือง 
7. นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอเชียงค า 
8. นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอเชียงค า 
9. นายบุญสินธุ์         มังคลาด สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อ าเภอเชียงค า 
10. นายธนกร ใจกล้า สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 4 อ าเภอเชียงค า 
11. นายนิคม             ศรีวิราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อ าเภอดอกค าใต้ 
12. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอดอกค าใต้ 
13. สิบเอกบุญเดช         อินต๊ะสาร สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อ าเภอดอกค าใต้ 
14. นายบูรณาการ      ตาค า สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอปง 
15. นายเสวียน         มะโนชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อ าเภอปง 
16. นายมานพ ศูนย์กลาง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อ าเภอจุน 
17. นายช านาญ บัวแดง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอจุน 
18. นายภูเบส         วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอแม่ใจ 
19. นายกมล      หทัยด ารงวิทยา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี ๒ อ าเภอแม่ใจ 
20. นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอภูซาง 
21. นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอภูซาง   
22. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง  อ าเภอภูกามยาว 
23. นางนฤมล บัวชุม สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง  อ าเภอเชียงม่วน 

    
 

ผู้ขาดการประชุม      ไม่ม ี

ลาการประชุม         

1. นายบญุศักย์     วรินทร์รักษ ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอปง 
    

                                                                                                  / ผู้เข้าร่วมประชุม..... 

 



-2- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา   
2 นายธวัช สุทธวงค์ รองนายก อบจ.พะเยา   
3 นายสวัสด์ิ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา   
4 นายจ ารัส เลาสัตย์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
5 นายนัฐนที ศรีวิราช เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
6 นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
7 นางสาวญภา วิทย์นลากรณ์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
8 นายบุญโต                 เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ.พะเยา   
9 นายกมลชนก เดชะศิริ รองปลัด อบจ.พะเยา (1) 
10 นายประพันธ ์ ดีอุด เลขานุการ อบจ.  
11 นางธนพรรธน ์ สุขตัว หัวหน้าส านักปลัด อบจ.พะเยา 
12 นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน ผอ.กองช่าง 
13 นางณรินดา ดารุณภักดี ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 
14 นางมาลินี วัชระวรกานต์ ผอ.กองคลัง 
15 นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
16 นางสุจินดา อิ่นค า ผอ.กองการเจ้าหน้าท่ี 
17 นายสมศาสตร์      ประชุมของ รกท. ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
18 นางชัชฎาพร แข็งแรง รกท.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
19 นายประเสริฐ พรหมเผ่า รกท.หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
20 นายเทพบดินทร์ หมั่นไร ่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
21 นายธนเดช ขวัญใจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า/คุมเครื่องเสียง 
22 นายณัฏฐ์นพัต ไชยวงศ์ พนักงานจ้างท่ัวไป 
23 นายสุพจน์ อินลือ พนักงานจ้างท่ัวไป 
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เร่ิมประชุม                  เวลา 09.30 น. 
 
ปลัด อบจ.พะเยา  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิกสภาองค์การ 
(นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม)  บริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้ง ท่ี  1 ประจ าปี            
พ.ศ. 2565 ฝ่ายการประชุมได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาฯ มาลงช่ือเข้า
ประชุมท้ังส้ิน จ านวน 23 ท่าน ครบองค์ประชุม และเนื่องด้วยนางล าดวน  ใจแก้ว 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต าแหน่ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต่อท่านประธานสภาฯ โดยมีผลต้ังแต่
วันท่ี 10 มกราคม 2565  

กระผมนายบุญโต  เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงขอ
เรียนเชิญนายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จุดธูป
เทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และขึ้นท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 

 
ประธานสภาฯ   เชิญทุกท่านนั่งครับ 
  
ปลัด อบจ.พะเยา  เรียนเชิญนายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม) พะเยา คนท่ี 1 และ นางนฤมล  บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา คนท่ี 2 ข้ึนท าหน้าท่ีช่วยเหลือประธานสภาฯ  
 
ประธานสภาฯ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2564 ได้ก าหนดสมัยประชุม
สภา สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 มีก าหนด 45 วัน นับ ต้ังแต่วันท่ี 12 มกราคม 
2565  ถึงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 
ประกอบกับมติสภาดังกล่าวข้างต้น จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 มีก าหนด 45 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 12 
มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2565  

ประกาศ ณ วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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ประธานสภาฯ  เชิญท่านภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
รองประธานสภาฯ   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา 
(นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์)    องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามท่ีสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี         
14 มกราคม 2564 ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี           
พ.ศ. 2565 โดยนับต้ังแต่วันท่ี 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป นั้น 

เพื่อให้การปฏิบั ติ เป็นไปตามพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 22 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 ประกอบกับมติสภาดังกล่าวข้างต้น จึงได้ประกาศเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 
มีก าหนด 45 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 12 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2565  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2565  
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ประธานสภาฯ   ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญสมัย

แรก ประจ าปี  พ .ศ. 2565 บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุม               
เพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เร่ืองที่  1.1 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา           
ท่านสมาชิกสภาฯครับ สืบเนื่องจากนางล าดวน  ใจแก้ว เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ต้ังแต่วันท่ี 10 มกราคม 2565 เนื่องจากมีภาระในด้านการดูแล
บุพการี ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการลาออกของเลขานุการสภาท้องถิ่น และ ไม่มีบทบังคับห้ามมิให้
ล าอ อ ก  ก ร ะ ผ ม เห็ น ว่ า เมื่ อ เล ข านุ ก า รส ภ าอ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั งห วั ด                             
หากไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าท่ีแล้ว จะต้องยื่นหนังสือขอลาออกต่อประธานสภาฯ        
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง
เสียก่อน เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีมติเห็นชอบให้พ้นจากต าแหน่ง                       
ถึงจะด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ แทนผู้ท่ีขอลาออก เนื่องจากไม่มีผู้ท าหน้าท่ี
เลขานุการสภาฯ ตามท่ีระเบียบ/กฎหมายก าหนด 
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ประธานสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 19 วรรคสองก าหนดว่า ใน
การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ี ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเลขานุการสภาท้องถิ่นฯ โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลมเว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 

จะมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ /มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ /หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ ฝ่ายการประชุม
ตรวจนับองค์ประชุมครับ  มีสมาชิกฯ จ านวน 23 ท่าน ครบองค์ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ นางล าดวน ใจแก้ว พ้นจากต าแหน่งเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โปรดยกมือข้ึน  

เห็นชอบ 22 เสียง 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้นางล าดวน  ใจแก้ว พ้นจากต าแหน่ง

เลขานุการสภาฯ โปรดยกมือข้ึนครับ ไม่เห็นชอบ ไม่มี   
สรุปมติท่ีประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออก

เสียง 1 เสียง  
เป็นอันว่า สภาฯ เห็นชอบ ให้นางล าดวน  ใจแก้ว พ้นจากต าแหน่งเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เนื่องจาก ลาออกจากต าแหน่ง เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ต่อไปผมจะขอให้ท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาฯ  
แทนต าแหน่งท่ีว่าง ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอครับ (มีผู้ยกมือ) เชิญท่านพิสมัย  ใจวัง   

 
นางพิสมัย  ใจวัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ดิฉันนางพิสมัย  ใจวัง   
(สมาชิกสภาฯ) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตฯ 4 อ าเภอเมืองพะเยา ขอเสนอ           

นายประพันธ์ ดีอุด เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

  
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองสองท่านครับ เชิญท่านช านาญ บัวแดง  
 
นายช านาญ บัวแดง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายช านาญ  บัวแดง 
(สมาชิกสภาฯ)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตฯ 2 อ าเภอจุน ขอรับรอง  
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองอีก 1 ท่านครับ เชิญท่านอนุวัฒน์ ใจบุญ 
 
นายอนุวัฒน์ ใจบุญ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายอนุวัฒน์ ใจบุญ  
(สมาชิกสภาฯ)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตฯ 3 อ าเภอเมืองพะเยา ขอรับรอง 
 
 



-6- 
 

ประธานสภาฯ   มีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้อง 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด จะเสนอช่ือผู้ท่ีสมควร

เลือกให้เป็นเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อีกหรือไม่ครับ เชิญเสนอ
ครับ /จะมีสมาชิกท่านใด เสนอช่ือผู้ท่ีสมควรเลือกให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยาอีกหรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)  

ถ้าไม่มีถือว่า นายประพันธ์  ดีอุด ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา และผมจะได้มีประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แจ้งให้
ทราบโดยท่ัวกันต่อไป และขอเชิญ นายประพันธ์ ดีอุด ท าหน้าท่ีเลขานุการสภาฯ ในการ
ประชุมต้ังแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป 

 
ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอลาประชุม 

ผมได้รับใบลาการประชุมจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
จ านวน 1 ท่าน  คือนายบุญศักด์ิ  วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขตอ าเภอปง เนื่องจากท่านป่วย และมีอาการโรคแทรกซ้อน จึงแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบ 

 
ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 3 ขอแสดงความยินดี 
    ในนามสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ 

นางสาวญภา วิทย์นลากรณ์ และนายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พะเยา 

เร่ืองที่ 2.1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

เชิญท่านเดชศรี  ธิวงศ์                  
 

นายเดชศรี  ธิวงศ์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายเดชศรี  ธิวงศ์ 
(สมาชิกสภาฯ)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอ าเภอเมืองพะเยา ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2565 ตามส าเนา 
รายงานการประชุมฯ ท่ีได้ส่งให้ ท่านสมาชิกไปก่อนหน้านี้   หากท่านใดเห็นว่ารายงาน       
การประชุมมีข้อผิดพลาด บกพร่อง โปรดทักท้วงเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2564 จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) หากไม่มี        
ผมจะขอมติท่ีประชุม 



-7- 
 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัย
ท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 โปรดยกมือขึ้น 

 
เลขานุการสภาฯ   รับรอง 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 โปรดยกมือขึ้น 
(ไม่มีผู้ยกมือ) 

 
เลขานุการสภาฯ  ไม่รับรอง  ไม่มี  ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมรับรอง 22 เสียง  ไม่รับรอง  ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

เร่ืองที่ 2.2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 5 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  วันที่ 20 ธันวาคม 2564 

เชิญท่านเดชศรี  ธิวงศ์           
 
นายเดชศรี  ธิวงศ์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายเดชศรี ธิวงศ์ 
(สมาชิกสภาฯ)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอ าเภอเมืองพะเยา ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2565 ตามส าเนา
รายงานการประชุมฯ ท่ีได้ส่งให้ท่านสมาชิกไปก่อนหน้านี้  หากท่านใดเห็นว่ารายงานการ
ประชุมมีข้อผิดพลาด บกพร่อง โปรดทักท้วงเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันท่ี 20 ธันวาคม 2564                  
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) หากไม่มีผมจะขอ
มติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ       

สมัยท่ี 5 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันท่ี 20 ธันวาคม 2564  โปรดยกมือข้ึนครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   รับรอง 22 เสียง ครับ 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 5 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันท่ี 20 ธันวาคม 2564 โปรดยกมือขึ้น       
(ไม่มีผู้ยกมือ) 

 
เลขานุการสภาฯ   ไม่รับรอง  ไม่มี  ครับ 
 
ประธานสภาฯ   มติท่ีประชุมรับรอง 22 เสียง ไม่รับรอง  ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
    - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

เร่ืองที่ 4.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข คร้ังที่ 32 พ.ศ. 2564   

เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 256๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งท่ี 32             
พ.ศ. 2564 โดยผู้บริหารได้ประกาศใช้แล้ว นั้น 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด     
ทราบด้วย 
    เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้
สภาท้องถิ่นได้รับทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งท่ี 32 พ.ศ.2564 เป็นการแก้ไขแผนงานโครงการ         
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเนื่องมาจากความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน ประกอบกับได้มีหนังสือ
ส่ังการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้ใช้รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามหนังสือส่ังการฉบับนี้  

เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติในการจัดท างบประมาณ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
จึงจ าเป็นต้องแก้ไขแผนงานโครงการให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับหนังสือส่ังการ
ฉบับดังกล่าว  

ส าหรับ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งท่ี 32 พ.ศ.2564  สามารถดูได้ท่ีกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หรือเว็บไซต์ www.py-pao.go.th 
หัวข้อรายงาน งานแผน 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตติการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งท่ี 32 พ.ศ. 2564 เป็นการแก้ไขแผนงาน
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเนื่องมาจากความเข้าใจคลาดเคล่ือน ประกอบกับได้มี
หนังสือส่ังการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095                     
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้ใช้รูปแบบ          
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามหนังสือฉบับนี้  

ส าหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งท่ี 32 พ.ศ. 2564 ขอดูได้ท่ีกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ หรือท่ีเว็บไซต์ www.py-
pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพื่อทราบ          
ไม่มีการลงมติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 4.2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม คร้ังที่  1 พ.ศ. 2564  /แผนพัฒนาท้องถ่ิน           
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 12 
พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2564 

เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วน จังหวัดพะเยา                

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนิ นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ .ศ.256๖ -25๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่ ม เติม ครั้ง ท่ี  ๑          
พ.ศ.๒๕๖๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-25๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖-25๗๐) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวเป็นโครงการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจะน าไปขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา และผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว นั้น   

                    อาศัยความ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ .ศ.๒๕61      
ข้อ 22/1 และ ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.256๖ -25๗๐)                   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.256๑-25๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑๒            
พ.ศ.๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖-25๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยท่ัวกัน  ส าหรับ
รายละเอียดแผนงานโครงการดูได้ท่ีกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ในวัน และ เวลาราชการ หรือ ท่ีเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

    จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารับทราบต่อไป 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตติการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 12          
พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 เป็นการด าเนินการเพื่อน าโครงการท่ี
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และ (พ.ศ. 2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้บริหาร         
ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนฯ ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดแผนงานโครงการขอดูได้ท่ี           
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ในวัน และเวลา
ราชการ หรือท่ีเว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาฯ เพื่อทราบ
ไม่มีการลงมติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 4.3 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม คร้ังที่ 17 พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม คร้ังที่  2      
พ.ศ. 2565  

เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.256๑-25๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑๗         
พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ - 25๗๐) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นโครงการ         
ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะน าไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามข้อเสนอ
แผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง
และฝนท้ิงช่วง ปี ๒๕๖๕ และค่าครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้บริหาร      
ได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว นั้น   
          อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ .ศ.๒๕61        
ข้อ 22/1 และข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-25๖๕) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.256๖-25๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยท่ัวกัน ส าหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ท่ี         
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และ เวลาราชการ 
หรือท่ีเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

  จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารับทราบต่อไป 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตติการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งท่ี 17 พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 
พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะน าไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ตามข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า เพื่อรองรับ
สถานการณ์ภัยแล้งและฝนท้ิงช่วง ปี  2565 และค่าครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุข         
และส่ิงแวดล้อม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา และผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว  
  รายละเอียดแผนงานโครงการขอดูได้ท่ีกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ หรือท่ีเว็บไซต์ www.py-pao.go.th 
ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาฯ เพื่อทราบไม่มีการลงมติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 4.4 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข คร้ังที่ 33 พ.ศ. 2565  

เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-256๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขครั้งท่ี ๓3 พ.ศ. 2565  
โดยผู้บริหาร ได้ประกาศใช้แล้ว นั้น 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย  
           เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จึงขอแจ้งสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
แก้ไขครั้งท่ี ๓3 พ.ศ.2565 เป็นการแก้ไขโครงการจากกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข 
ครั้งท่ี 32 พ.ศ. ๒๕๖4  
 หน้าท่ี ๑ ล าดับท่ี 1 โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตบอลท่ี 2 ภายในสนาม
กีฬาจังหวัดพะเยา เนื่องจากพิมพ์ช่ือโครงการผิด จึงขอแก้ไขช่ือโครงการเป็นโครงการ
ก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตบอล 2 ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา ล าดับท่ี 2 โครงการ
ปรับปรุง โรงจอดรถ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา เนื่องจากพิมพ์ ช่ือโครงการ                   
และตัวช้ีวัดผิด จึงขอแก้ไขช่ือโครงการเป็นโครงการปรับปรุงโรงจอดรถความยาว          
20 เมตร ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา และขอแก้ไขตัวช้ีวัด มีโรงจอดส าหรับ
ประชาชนและ ผู้มาติดต่อประสานงาน เป็นมีโรงจอดรถส าหรับประชาชนและผู้มาติดต่อ
ประสานงาน ล าดับท่ี 3 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา 
เนื่องจากพิมพ์ผลท่ีคาดว่าจะได้รับผิด จึงขอแก้ไขผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สนามฟุตบอล 2 
ได้รับการรับปรุง เป็น สนามฟุตบอล 2 ได้รับการปรับปรุง ให้ถูกต้อง 
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นายก อบจ.พะเยา  ส าหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งท่ี ๓3 พ.ศ.2565  สามารถขอดูได้ท่ีกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา หัวข้อเกี่ยวกับแผน 

             จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารับทราบต่อไป 
 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตติการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)     

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งท่ี 33 พ.ศ. 2565 เป็นการแก้ไข
โครงการจากกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งท่ี 32 พ.ศ. 2564 หน้าท่ี 1 
  ล าดับท่ี 1 โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตบอลท่ี 2 เนื่องจากพิมพ์ ช่ือ
โครงการผิด   จึงขอแก้ไขช่ือโครงการ เป็นโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตบอล 2  

   ล าดับท่ี 2 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา  
 เนื่องจากพิมพ์ช่ือโครงการและตัวช้ีวัดผิดจึงขอแก้ไขโครงการ เป็นโครงการปรับปรุง           
โรงจอดรถความยาว 20 เมตร ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา และขอแก้ไขตัวช้ีวัดจาก       
มีโรงจอดส าหรับประชาชนและผู้มาติดต่อประสานงาน เป็น มีโรงจอดรถส าหรับประชาชน
และผู้มาติดต่อประสานงาน 
  และล าดับท่ี 3 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 ภายในสนามกีฬา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากพิมพ์ผลท่ีคาดว่าจะได้รับผิดจึงขอแก้ไขผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
จากสนามฟุตบอล 2 ได้รับการรับปรุง เป็น สนามฟุตบอล 2 ได้รับการปรับปรุง                      
โดยผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว  
  รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ขอดูได้ท่ีกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ในวัน และเวลาราชการ หรือท่ีเว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงาน         
ให้สภาฯ เพื่อทราบไม่มีการลงมติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
เร่ืองที่  5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
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นายก อบจ.พะเยา  ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ต่อสภาฯ รายละเอียด
ตามรายงานฯ ท่ีได้น าส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  สรุปได้ดังนี้  
(รายละเอียดตามรายงานฯ หน้าท่ี 16) 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ   
  - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  713  โครงการ   
  - โครงการท่ีด าเนินการ  249  โครงการ    
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม   
  - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 148  โครงการ   
  - โครงการท่ีด าเนินการ  6  โครงการ   
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
  - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  87  โครงการ   
  - โครงการท่ีด าเนินการ  29  โครงการ   
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย   
  - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  26  โครงการ   

- ไม่ได้ด าเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา     
   (COVID-19) 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
  - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  30  โครงการ   
  - โครงการท่ีด าเนินการ  5  โครงการ 
   รวมทั้ง  5  ยุทธศาสตร์ 
  - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  1,004  โครงการ   
  - โครงการท่ีด าเนินการ  289  โครงการ   

    จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้รับทราบต่อไป  
 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตติการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) 
ประกอบกับข้อ 30 (5) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่ อ ให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จากนั้นผู้บริหารท้องถิ่นจะประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอความเห็นหรือไม่ ขอเชิญครับ/จะมีสมาชิก

ท่านใดอภิปราย หรือเสนอความเห็นหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม  
เลขานุการสภาฯตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ
ขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 

 
เลขานุการสภาฯ   ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  มติท่ีประชุมเห็นชอบรับรองรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนน
เสียง 22 เสียง ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ประธานสภาฯ  เร่ืองที่  5.2  ญั ตติขออนุ มั ติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ                      

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความจ าเป็นต้องขอจ่ายขาดเงินสะสม เป็น
จ านวนเงินท้ังส้ิน 148,800.- บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) คืนให้แก่
ผู้ฟ้องคดีท้ังหกรายรายละเอียดดังนี้  
 1. ค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่ี 608/2560 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 
2560 เรื่องแก้ไขและเพิ่มเติมค าส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ กรณี 
โครงการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์คุณภาพสูง
จากผักตบชวา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

2. ค าพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขด าท่ี 19/2561 คดีหมายเลข
แดงท่ี 256/2564 วันท่ี 29 กันยายน 2564 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้พิพากษาเพิกถอนค าส่ังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ท่ี 608/2560 เฉพาะในส่วนท่ีให้ผู้ฟ้องคดีท้ังหกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

3. เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 6 ราย ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดังนี้ 
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- นายนาวิน  สมฤทธิ์   จ านวนเงิน  85,800.-   บาท  

     - นายปิตุพงศ์  คันธวงศา   จ านวนเงิน  21,000.-   บาท  
     - นายมานัส  ทิศสุกใส   จ านวนเงิน  23,000.-   บาท  
     - นายวชิรศักดิ์  ศรีวิสุทธิ์สมบุญ  จ านวนเงิน    9,000.-   บาท  
     - นายเกษม  สะท้าน   จ านวนเงิน    1,000.-   บาท  
     - นายธีระศักดิ์  อุทธโยธา  จ านวนเงิน    9,000.-   บาท  

  รวมจ านวนเงินท้ังส้ิน 148,800.- บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 , แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ.2561 หมวด 9 ข้อ 96 “(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงิน
รายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้
โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

ฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในปัจจุบัน มียอดเงิน
สะสมจ านวน 2,771,488.05 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยแปดสิบ
แปดบาทห้าสตางค์) ซึ่งเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ (รายละเอียดแนบท้าย) 

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯครับ ญัตตินี้ เป็นการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวมจ านวน 

ท้ังส้ิน 148,800 บาท คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามค าพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่        
คดีหมายเลขด าท่ี 19/2561 คดีหมายเลขแดงท่ี 256/2564 วันท่ี 29 กันยายน 
2564 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ศาลได้พิพากษาเพิกถอนค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่ี 608/2560 เฉพาะในส่วน
ท่ีให้ผู้ฟ้องคดีท้ังหกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามเอกสารประกอบที่ 5.2 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 หมวด 9 ข้อ 96 (2) ขอเงินคืนภายหลังจาก
ปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ /จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ
องค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ  
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ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ีฝ่ายบริหาร
เสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ีฝ่าย
บริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 
 

เลขานุการสภาฯ   ไม่อนุมัติ  ไม่มี  ครับ 
 
ประธานสภาฯ   มติท่ีประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ านวนเงิน 148,800 บาท ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง           
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ   เร่ืองที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 

นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบ ประมาณ  พ .ศ .2 5 6 5  ขอ งอ ง ค์ก ารบ ริห าร ส่วน จังห วั ดพ ะ เย า                                
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น 

กองช่างมีความจ าเป็น ต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง           
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 
3 โครงการ เนื่องจาก ตรวจสอบพบว่าขณะน าพิกัดบรรจุในแผนมีการคลาดเคล่ือนจาก
จุดพิกัดท่ีจะด าเนินการก่อสร้าง และมีโครงการท่ีทับซ้อนกับโครงการท่ีได้รับการ  
สนับสนุนงบประมาณ และได้ด าเนินการก่อสร้างไปก่อนแล้ว รายการเงินส ารองจ่าย  
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ เพื่อให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามบัญชีท่ีแนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 



-17- 
 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็นของการแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท
ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 3 โครงการ  

เนื่องจากมีความคลาดเคล่ือนของจุดพิกัดท่ีจะด าเนินการก่อสร้าง และมีโครงการ
ท่ีทับซ้อนกับโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณและได้ด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการได้ เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง 

พย.ถ.10007 บ้านหล่ายทุ่ง - บ้านปิน ต.เชียงม่วน เช่ือม เขตเทศบาล ต.เชียงม่วน                    
อ.เชียงม่วน จ.พะเยา งบประมาณ 8,230,000 บาท 

2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง 
พย.ถ.10041 บ้านถ้ า - บ้านใหม่ ต.บ้านถ้ า เช่ือม ต.หนองหล่ม อ.ดอกค าใต้ จ.
พะเยา งบประมาณ 8,453,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรสายสันกลางนาสา ม.9 
ต.ฝายกวาง เช่ือม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา งบประมาณ 500,000 บาท 

ตามเอกสารประกอบที่ 5.3 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ /จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

หรือไม่(ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจ
นับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 

 
เลขานุการสภาฯ   - ไม่มี ครับ 
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ประธานสภาฯ  มติท่ีประชุมอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง  ไม่เห็นชอบ 
ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 5.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น 

หน่วยตรวจสอบภายใน มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงานท่ัวไป    
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิ เล็กทรอนิก ส์ จ านวน 2 รายการ เนื่ องจาก มีการ
เปล่ียนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์   ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข
รายละเอียดค า ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายละเอียดตามบัญชีท่ีแนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุนท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็นของการ

แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ           
ของหน่วยตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตาม
ข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าว ตามเอกสารประกอบที่ 5.4 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ
ตรวจนับองค์ประชุม 
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เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ 
  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 

 
เลขานุการสภาฯ   - ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  มติท่ีประชุมอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ด้วยคะแนนเสียง  22 เสียง ไม่เห็นชอบ 
ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 5.5 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหาส่วนจังหวัดพะเยา             
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5)  
พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น 

กองการเจ้าหน้าท่ี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน             
2 รายการ เนื่องจาก มีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามบัญชีท่ีแนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุนท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็นของการแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ ของกองการเจ้าหน้าท่ี เนื่องจากมี
การเปล่ียนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้
การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แก้ไขรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังกล่าว ตามเอกสารประกอบที่ 5.5 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ
ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองการเจ้าหน้าท่ี 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ  22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 

 
เลขานุการสภาฯ   - ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  มติท่ีประชุมอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองการเจ้าหน้าท่ี ด้วยคะแนนเสียง 22 
เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 5.6 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 
 
 
 
 



-21- 
 

นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา            
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5)             
พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น 

กองพัสดุและทรัพย์สิน มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน              
1 รายการ เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามบัญชีท่ีแนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็นของการแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 รายการ ของกองพัสดุและทรัพย์สิน เนื่องจาก
มีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้
การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าว ตามเอกสารประกอบที่ 5.6 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ
ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองพัสดุฯ ตามท่ี
ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 
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เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 

 
เลขานุการสภาฯ   - ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  มติท่ีประชุมอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง  ไม่เห็นชอบ 
ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 5.7 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามท่ีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ต้ังงบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ นั้น  

กองช่างแจ้งว่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ บางรายการต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงคุณสมบัติให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัล      
เพื่อเศรษฐกิจ  และสังคม จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3 รายการ รายละเอียดตามบัญชี      
ท่ีแนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) 
           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 “การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
           จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็นของการแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองช่าง เนื่องจาก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์บางรายการ ต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงคุณสมบัติให้
ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอ
อนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3 รายการ ดังกล่าวตามเอกสารประกอบที่ 
5.7 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ(ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ 
ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองช่าง ตามท่ีฝ่าย
บริหารเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 

 
เลขานุการสภาฯ   - ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  มติท่ีประชุมอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง  ไม่เห็นชอบ 
ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 5.8 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
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นายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามท่ีข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 2565             
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต้ังงบประมาณรายจ่าย แผนงานการศึกษา               
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ นั้น  

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแจ้งว่าแจ้งว่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ บางรายการต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงคุณสมบัติให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์  
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลง
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน      
4 รายการ รายละเอียดตามบัญชีท่ีแนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) 
           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 “การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
           จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็นของการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์บางรายการ ต้องแก้ไขเปล่ียนแปลง
คุณสมบัติให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 4 รายการ ดังกล่าว ตาม
เอกสารประกอบที่ 5.8 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ(ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ
ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองการศึกษาฯ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 
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เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 

 
เลขานุการสภาฯ   - ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  มติท่ีประชุมอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง  ไม่เห็นชอบ 
ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ประธานสภาฯ   เร่ืองที่ 5.9 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา           
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5)  
พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ถูกต้องตรงตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ จ านวน 1 รายการ จ านวนเงิน 382,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) และประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ จ านวน
เงิน 476,000 บาท (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมโอนลด 3 รายการ รวมเป็น
เงินท้ังส้ิน 858 ,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ จ านวน 1 รายการ จ านวนเงิน 382,000 
บาท         (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ จ านวนเงิน 476 ,000 บาท (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) รวมต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 3 รายการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 858,000 บาท (แปด
แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียดท่ีแนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1)                           
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็นของการแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ ของกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัล        
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตาม
ข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังกล่าว  ตามเอกสารประกอบที่ 5.9 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ
ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 

 
เลขานุการสภาฯ  - ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม       
ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 5.10 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
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นายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา            
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5)                
พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 กองช่าง มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติด ต้ังถั งหมึ กพิมพ์  ( Ink Tank Printer) จ านวน 7 ,500 บาท เนื่ องจากมีการ
เปล่ียนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นฉบับเดือน ธันวาคม 2564 เพื่อให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปด้วย ความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามบัญชีท่ีแนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย                     
ในงบลงทุนท่ีท าใหลั้กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็นของการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา              
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองช่าง 
เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม              
จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าว ตามเอกสารประกอบที่ 5.10 
 มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่
ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯตรวจนับ
องค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด เห็นควรอนุมั ติแก้ไข

เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ของกองช่าง ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 
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เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 

 
เลขานุการสภาฯ   - ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ   สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองช่าง ด้วยคะแนนเสียง  22 เสียง      
ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียงนะครับ 
 

ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 5.11 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามท่ีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ต้ังงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ นั้น  

กองคลังแจ้งว่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์บางรายการ ต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงคุณสมบัติให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 รายการ รายละเอียดตามบัญชีท่ีแนบท้าย (เอกสาร
หมายเลข 1) 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 “การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

                 จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
     ต่อไป 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็นของการแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ ของกองคลัง เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา แก้ไขรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังกล่าว ตามเอกสารประกอบที่ 5.11 

     มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ
ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ 
  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองคลัง ตามท่ีฝ่าย
บริหารเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองคลัง ตามท่ีฝ่ายบริหาร
เสนอโปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 
 

เลขานุการสภาฯ   - ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองคลัง ด้วยคะแนนเสียง  22 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ประธานสภา   เร่ืองที่ 5.12 ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน จากส านักงานพลังงานจังหวัดพะเยา 

เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
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นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 

ตามท่ี ส านักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ให้ความอนุเคราะห์การโอนทรัพย์สินท่ี
ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพะเยา ได้แก่ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร จ านวน 6 ชุด ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นท่ีจั งหวัด
พะเยา ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และส่งเสริมการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์ฮอมฮักชุมชนต าบลบ้านต  า ศูนย์ฮอมฮักชุมชน
ต าบลป่าแฝก และศูนย์ฮอมฮักชุมชนต าบลดงเจน นั้น 

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์ท่ีเป็นภูมิปัญญาประดิษฐ์อย่างหนึ่งท่ี
ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เวลาในการตากแห้ง โดยใช้ความร้อนจากแสงแดดหรือแสงอาทิตย์
ให้เร็วขึ้นกว่าการตากแดด และท่ีส าคัญสามารถป้องกันแมลงโดยเฉพาะแมลงวัน ท่ีเป็น
พาหะน าโรคไม่ให้มารบกวน ป้องกันสัตว์ท่ีจะมากัดแทะอาหารในช่วงเวลาการตากหรือ
อบได้ อีกท้ังยังท าให้อาหารหรือผลผลิตท่ีได้จากการตากแห้ง โดยตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ มีความสะอาด ปลอดภัยถูกหลักอนามัย ใช้งานและดูแลรักษาง่าย การใช้
ตู้อบแห้งโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ มาทดแทนความร้อนจากแหล่งพลังงาน
ไฟฟ้าปกตินั้น ยังเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก  

กระผมขอเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า หลักการ
รับโอนทรัพย์สิน (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์) จากส านักงานพลังงานจังหวัดพะเยา 
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกระผมขอให้ค ามั่นสัญญาว่า จะด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดพะเยาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และส่งเสริมการผลิต
การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวจังหวัดพะเยา สืบต่อไป 
จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตตินี้ผู้บริหารได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน จากส านักงานพลังงานจังหวัดพะเยา 
ได้แก่ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร จ านวน 6 ชุด           
เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะได้น าไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ในการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์ฮอมฮักชุมชนต าบลบ้านต  า อ าเภอเมืองพะเยา ศูนย์ฮอมฮัก
ชุมชนต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ และศูนย์ฮอมฮักชุมชนต าบล ดงเจน อ าเภอภูกามยาว 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบในเบ้ืองต้นแล้ว สามารถใช้งานได้ ท้ังนี้ต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค รัฐ พ .ศ. 2560                   
โดยเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียด                      
ตามเอกสารประกอบ 5.9 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม  เลขานุการสภาฯ
ตรวจนับองค์ประชุม 
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เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)   

จากส านักงานพลังงานจังหวัดพะเยา จ านวน 6 ชุด ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้น
ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้รับโอนฯ โปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 
 
เลขานุการสภาฯ   - ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  มติ ท่ีประ ชุมเห็นชอบรับโอนทรัพย์ สิน  (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ )                   

จากส านักงานพลังงานจังหวัดพะเยา จ านวน 6 ชุด ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง  ไม่เห็นชอบ  
ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 5.13 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2565 
เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามท่ีข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต้ังงบประมาณรายจ่าย แผนงานการศึกษา               
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ นั้น  

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแจ้งว่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์บางรายการ ต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงคุณสมบัติให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลง
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 4 รายการ 
รายละเอียดตามบัญชีท่ีแนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 “การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตตินี้ ผู้บริหารได้แถลงถึงความจ าเป็นในการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โอนลด จ านวน 1 รายการ 
คือรายการท่ี 10 หน้า 255 โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตบอล 2 ภายในสนามกีฬา
จังหวัดพะเยา จ านวนเงิน 382,000 บาท และประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
โอนลด จ านวน 2 รายการ คือรายการท่ี 11 หน้า 255 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ 
ความยาว 20 เมตร ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา จ านวนเงิน 250,000 บาท และ
รายการท่ี 12 หน้า 256 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 ภายในสนามกีฬาจังหวัด
พะเยา จ านวนเงิน 226,000 บาท รวมโอนลดจ านวน 3 รายการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
858,000 บาท  

โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ จ านวน 1 รายการ 
จ านวนเงิน 382,000 บาท โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตบอล 2 ภายในสนามกีฬา
จังหวัดพะเยา จ านวนเงิน 382,000 บาท 

ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ คือ โครงการ
ปรับปรุงโรงจอดรถ ความยาว 20 เมตร ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา จ านวนเงิน 
250,000 บาท และ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา 
จ านวนเงิน 226,000 บาท รวมโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ 
จ านวนเงินรวม 858,000 บาท รายละเอียด ตามเอกสารประกอบที่ 5.13 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ
ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามท่ี ฝ่ายบริหาร
เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 
 

เลขานุการสภาฯ  - ไม่มี ครับ 
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ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2565 กองการศึกษาฯ ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง  ไม่เห็นชอบ               
ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 5.14 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 

นายก อบจ.เยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา             
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5)       
พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น 

กองการเจ้าหน้าท่ี ขอโอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการ และการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก งานบริหารท่ัวไป 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวนเงิน 8,000 บาท โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองการเจ้าหน้าท่ี ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 
(เอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2)  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีท าใหลั้กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 29 “การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่าน ผู้บริหารได้แถลงถึงความจ าเป็นในการโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการเจ้าหน้าท่ี ด้านบริหารงาน
ท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

-โอนลด 1 รายการ จ านวนเงิน 8,000 บาท โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่         
กองการเจ้าหน้าท่ี ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกน           
นิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท ส าหรับใช้สแกน
ลายนิ้วมือ  เข้าออกงาน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
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ประธานสภาฯ   แก้ ไขเป ล่ียนแปลงค า ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ             
พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการท่ี 66 หน้า 154 จาก โต๊ะท างานเหล็ก ส าหรับผู้บริหาร 
จ านวน 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว โดยมีลักษณะ       
ดังนี้ -มีช่องเก็บเอกสารท้ังหมด 4 ช่อง แก้ไขเป็น โต๊ะท างานเหล็ก ส าหรับผู้บริหาร 
จ านวน 7,000 บาท เพื่ อจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานเห ล็ก ส าหรับผู้บริหาร จ านวน                 
1 ตัวๆ ละ 7,000 บาท โดยมีลักษณะ ดังนี้ -มีช่องเก็บเอกสารทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
4 ช่องและแก้ไขบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563         
เป็น ฉบับเดือนธันวาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารประกอบท่ี 5.14 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ
ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไข

เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีฝ่าย
บริหารเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไข

เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการ
เจ้าหน้าท่ี ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 

 
เลขานุการสภาฯ   - ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ   สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปล่ียนแปลงค า 
   ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการเจ้าหน้าท่ี  
    -โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ชนิดบันทึก 

เวลาเข้าออกงาน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท 
-แก้ไขเป ล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ           

พ .ศ . 2 5 6 5  เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า โ ต๊ ะ ท า ง าน เห ล็ ก  ส าห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร  จ าน ว น                         
1 ตัวๆ  ละ 7,000 บาท มีช่องเก็บเอกสารท้ังหมดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง ด้วยคะแนนเสียง 
22 เสียง ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 
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ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 5.15 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2565  

เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

          ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       
ตาม พระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ ไขเพิ่มเติมถึง             
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี  1 ตุลาคม 2564            
เป็นต้นไป นั้น 

กองช่างจะด าเนินจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 และด าเนินโครงการ
ปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุ แต่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการดั งกล่าว ไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายจาก งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวนเงินรวม 346,900 บาท โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่           
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 
และงานก่อสร้าง หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ ตามบัญชีรายละเอียด
ท่ีแนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) 

           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

              จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ ญัตตินี้ผู้บริหารได้แถลงถึงความจ าเป็นในการโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนลด กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  

-ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวนเงิน 165,000 บาท 
-ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวนเงิน 181,900 บาท 

รวมโอนลด จ านวน  2 รายการ จ านวนเงินรวม 346,900 บาท  
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา งานบริหารท่ัวไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

-หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 จ านวน 1 เครื่องๆละ 165,000 บาท 

-หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุ งอาคารทดสอบวัสดุ ภายใน              
ศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ านวนเงิน 181,900 บาท  
รวมโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  2 รายการ จ านวนเงินรวม 346,900 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.15 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ(ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ
ตรวจนับองค์ประชุม 
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เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองช่าง ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ  (ไม่มี
ผู้ยกมือ) 
 

เลขานุการสภาฯ   - ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ   สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 กองช่าง ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 5.16 การก าหนดวันเร่ิมประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี    
พ.ศ. 2565 และวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566  

เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เลขานุการสภาฯ  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง                     

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 22 วรรคแรกบัญญัติว่า “ในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัย” วรรคสาม “วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าหนด” และวรรคส่ี “สมัยประชุมสามัญให้มีก าหนดส่ีสิบห้าวัน.....” 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 (1) “ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป” 

ข้อ 21 “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความนัย          
ข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม” 

 
ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ช้ีแจงข้อระเบียบ/กฎหมาย

แล้ว เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 22 บัญญัติให้  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ จ านวน
สองสมัย และระยะเวลาประชุมสมัยสามัญให้มีก าหนดส่ีสิบห้าวัน  และขอเสนอให้สภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้พิจารณาก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญฯ
ดังต่อไปนี้ครับ  
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เร่ืองที่ 5.16.1 การก าหนดวันเร่ิมประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่านพิสมัย ใจวัง   
 

นางพิสมัย ใจวัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดิฉันนางพิสมัย  ใจวัง 
(สมาชิกสภาฯ) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตฯ 4 อ าเภอเมืองพะเยา ขอเสนอวันเริ่ม

ประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ประจ าปี พ.ศ. 2565 เริ่มต้ังแต่วันท่ี 11 เดือน สิงหาคม 
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  

 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองสองท่านครับ เชิญท่านมานพ  ศูนย์กลาง  
 
นายมานพ ศูนย์กลาง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายมานพ 
(สมาชิกสภาฯ) ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตฯ 1 อ าเภอจุน ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ เชิญท่านต่อไปครับ เชิญท่านอนุวัฒน์  ใจบุญ  
 
นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายอนุวัฒน์  ใจบุญ 
(สมาชิกสภาฯ)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตฯ 3 อ าเภอเมืองพะเยา ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้องครับ 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ /จะมีสมาชิกฯท่านใด 

เสนอ เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีผู้ยกมือ) หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ  
ตรวจนับองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ  
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบการก าหนด วันเริ่มประชุม สมัยสามัญ  

สมัยท่ีสอง ประจ าปี พ.ศ. 2565 ต้ังแต่วันท่ี 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
โปรดยกมือข้ึนครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบการก าหนด วันเริ่มประชุม สมัยสามัญ  

สมัยท่ีสอง ประจ าปี พ.ศ. 2565 ต้ังแต่วันท่ี 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
โปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 
 

เลขานุการสภาฯ   - ไม่มี ครับ 
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ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมเห็นชอบก าหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ต้ังแต่วันท่ี 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียง         
22 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 5.16.2 การก าหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  

พ.ศ. 2566  
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่านพิสมัย ใจวัง   

 
นางพิสมัย  ใจวัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดิฉันนางพิสมัย  ใจวัง  
(สมาชิกสภาฯ) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตฯ 4 อ าเภอเมืองพะเยา ขอเสนอวันเริ่ม

ประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 ต้ังแต่วันท่ี 11 เดือน มกราคม      
พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป  

 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองสองท่านครับ เชิญท่านเข้ม  อัศราช  
 
นายเข้ม  อัศราช  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายเข้ม  อัศราช  
(สมาชิกสภาฯ) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตฯ 1 อ าเภอภูซาง ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ เชิญท่านต่อไป เชิญท่านบุญเดช  อินต๊ะสาร  
 
ส.อ.บุญเดช  อินต๊ะสาร  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมสิบเอกบุญเดช 
(สมาชิกสภาฯ)    อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตฯ 3 อ าเภอดอกค าใต้  

ขอรับรองครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้องครับ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯท่านใด

เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีผู้ยกมือ) หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม  เลขานุการสภาฯ 
ตรวจนับองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 23 ท่าน ครับ  
 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบการก าหนด วันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี พ.ศ. 2566 ต้ังแต่วันท่ี 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โปรดยก 
มือขึ้นครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบการก าหนด วันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 ต้ังแต่วันท่ี 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป           
โปรดยกมือข้ึนครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) 

 
เลขานุการสภาฯ   ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมเห็นชอบการก าหนด วันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี พ.ศ. 2566 ต้ังแต่วันท่ี 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ด้วย
คะแนนเสียง 22 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ  

ในการประชุมวันนี้ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเรื่องต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา แต่อย่างใดครับ 

ในวันนี้ผมก็ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครบทุก
ระเบียบวาระแล้ว ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และขอบคุณ คณะผู้บริหาร               
ท่ีปรึกษา เลขานุการนายกฯ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้อ านวยการกองทุกกอง และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องทุก
ท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ 

  
 
ปิดประชุม  เวลา 11.50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


